

Số: 02/BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 10 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN

Phiên họp thứ 37 của Thường trực HĐND huyện khóa XI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thường trực HĐND huyện đã tiến hành Phiên họp thứ 37.

Thời gian: từ 08 giờ 30 phút ngày 10/02/2020.

Địa điểm: Phòng họp HĐND và UBND huyện

Chủ trì: ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Thư ký: ông Lê Văn Duật - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy-HĐND và UBND huyện.

Thành phần tham dự: 5/5 thành viên Thường trực HĐND huyện.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND, bà Thái Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện và Tổ trưởng 5 Tổ đại biểu HĐND huyện, ông Phạm Bảo Ân - Trưởng Phòng TN-MT huyện.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

- **Ông Lê Văn Duật**: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chủ trì và thư ký phiên họp.

- **Ông Nguyễn Hoàng Tùng**: Chủ tịch HĐND huyện phân công ông Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện điều hành phiên họp.

- **Ông Lê Minh Nhựt** - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện: Theo kế hoạch tổ chức phiên họp 37, Thường trực HĐND dự kiến mời một số cơ quan chuyên môn của UBND huyện tham dự, nhưng để chủ động ngăn ngừa dịch cúm Corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ mời thành phần như hôm nay, các nội dung cần thiết sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan liên quan.

Thông qua dự kiến nội dung, chương trình và phương pháp làm việc.

Các thành viên Thường trực HĐND huyện và đại biểu tham dự phiên họp đã thống nhất 100% về nội dung, chương trình và phương pháp làm việc của phiên họp.

I. Nội dung thứ nhất, về kết quả công tác tháng 01 và dự kiến chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của HĐND huyện:

- **Ông Trần Trần Đạt**: Thông qua báo cáo về kết quả công tác tháng 01 và dự kiến chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của HĐND huyện.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Kết quả công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020 của HĐND huyện, Thường trực HĐND đã chuyển email báo cáo cho các đại biểu và đăng lên Cổng Thông tin điện tử HĐND huyện. Nhìn chung trong tháng 01 năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định, kịp thời hoàn chỉnh và phát hành tài liệu kỳ họp thứ Mười lăm đề UBND huyện giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trước 31/12/2019. Trong cuối tháng 01 và đầu tháng 02, Thường trực và hai Ban HĐND huyện tham dự đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch chung của huyện.

Về tình hình ATGT đường bộ trên địa bàn huyện, vừa qua đã xảy ra một số vụ việc không mong muốn, nhất là việc thí điểm xe điện trên địa bàn huyện, đề nghị UBND huyện hết sức quan tâm xử lý vấn đề này.

- **Ông Nguyễn Văn Dũng:** Việc cấm xe điện, ngày 8/5/2019 UBND huyện đã ký văn bản gửi Sở GTVT, có nội dung “*đề nghị Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh bỏ phạm vi hoạt động tuyến xe điện, xe 4 bánh gắn động cơ đối với tuyến trung tâm Cổ Ông, tuyến trung tâm Bến Đầm*”, đầu tháng 01/2020 UBND huyện tiếp tục đề nghị Sở GTVT có ý kiến về vấn đề này, nhưng đến nay Sở GTVT chưa có văn bản trả lời.

- **Bà Đoàn Thị Diệu Hiền:** Ngày 18/6/2019, Sở GTVT tỉnh đã có kết luận liên quan nội dung công văn UBND huyện, trong đó giao rất rõ “*giao cho phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái phối hợp với các đơn vị tham gia thí điểm, nghiên cứu và soát thống nhất các tuyến đường, thời gian đưa đón khách du lịch để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung nội dung trong quyết định cho phép*”. Theo tôi là có trách nhiệm của UBND huyện, nên Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện nghiên cứu lại nội dung thông báo này.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Thường trực HĐND huyện ghi nhận nỗ lực của UBND và các cơ quan của huyện trong tăng cường đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện. Mặc dù vậy còn xảy ra một số vụ việc không mong muốn. Đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa, nhất là việc thí điểm xe điện trên địa bàn huyện.

II. Nội dung thứ hai, Báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Về Kỳ họp thứ Mười lăm, Thường trực HĐND huyện đánh giá UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra các Phòng, Ban huyện thực hiện công tác chuẩn bị chưa chẽ, chưa sâu sát, tài liệu gửi chậm và điều chỉnh số liệu nhiều lần. Từ đó gây khó khăn rất nhiều cho 2 Ban HĐND huyện trong công tác thẩm tra, cũng như các Tổ đại biểu trong việc nghiên cứu, thảo luận tài liệu. Thường trực HĐND huyện mong muốn UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hơn. Một trong những nguyên nhân là do trong thời điểm chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, chưa kiện toàn chức danh Trưởng Phòng TC- KH, việc họp nhất và quy chế làm việc của Văn phòng còn nhiều bất cập, dẫn tới việc chỉ đạo điều hành của UBND huyện

để phục vụ cho HĐND trong kỳ họp cuối năm còn nhiều hạn chế. Rất mong muốn các đồng chí sẽ tái nhiệm hoặc các tiếp tục thực hiện rút kinh nghiệm khắc phục.

+ **Ông Nguyễn Văn Dũng:** UBND huyện tiếp thu ý kiến của đồng chí Chủ trì mong muốn các kỳ họp tới sẽ thực hiện đúng thời gian quy định. Qua ý kiến này theo kế hoạch của Ban KTXH, nếu kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, nếu tổ chức vào giữa tháng 7, thay vì như dự kiến là vào tháng 8, thì công tác thẩm tra nên thực hiện trước trong tháng 6, sẽ khắc phục được sự chậm trễ.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** Dự kiến của Ban thẩm tra Kỳ họp giữa năm 2020 trong tháng 8, lý do dự kiến trong tháng 7 tổ chức Đại hội đảng bộ huyện, nên giữa tháng 8 mới tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Riêng Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 trùng thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện. HĐND huyện phải chờ BTV Tỉnh ủy phê chuẩn kết quả của Đại hội. Sau Đại hội, theo Chỉ thị 35 sẽ tiến hành bầu cử miễn nhiệm và bổ sung 03 thành viên chủ chốt của Thường trực HĐND huyện do không tái cử vào cấp uỷ huyện. Chính vì vậy, Thường trực HĐND huyện dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm sẽ tổ chức vào cuối tháng 8/2020. Nếu UBND huyện có thể chuẩn bị báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 trong khoảng nửa đầu tháng 7, tùy tình hình thực tế, Thường trực HĐND huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm để hai Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra trong nửa cuối tháng 7.

III. Nội dung thứ ba, Nghe 2 Ban HĐND huyện báo cáo về chương trình công tác của Ban trong năm 2020.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** Báo cáo tóm tắt nội dung chủ yếu về kế hoạch công tác của Ban năm 2020. Về công tác giám sát có 2 nội dung: Giám sát về công tác chuẩn bị năm học mới; việc mua sắm, sử dụng thiết bị đổi mới phương pháp dạy và học cho các trường trên địa bàn và tiến độ thực hiện các dự án ngành giáo dục từ nguồn vốn XSKT (*dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2020*); Giám sát công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự - an toàn - mỹ quan vỉa hè, lòng, lề đường và các công trình phúc lợi công cộng trên toàn địa bàn (*dự kiến đầu tháng 10 năm 2020*)

Về công tác thẩm tra: Thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp giữa năm và cuối năm 2020. Ngoài ra Ban cũng tổ chức khảo sát thực tế cũng như các hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực, và các ý kiến của cử tri về những vấn đề cử tri quan tâm.

- **Bà Đoàn Thị Diệu Hiền:** Báo cáo về công tác giám sát của Ban dự kiến trong năm 2020 có 3 nội dung: Tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhân - hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn huyện. (*Quý II trong tháng 4/2020*); Tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện. (*Quý III trong tháng 8/2020*); Giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. *Quý IV (trong tháng 10/2020)*

Ngoài ra các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, các kiến nghị của cử tri Ban sẽ tiến hành khảo sát, giám sát đột xuất khi cần thiết nhằm thu thập thông tin phục vụ thẩm tra tài liệu Kỳ họp, các cuộc TXCT liên quan đến hoạt động của Ban.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Trong hoạt động thẩm tra, giám sát, đề nghị 2 Ban lưu ý từ ngày 01/01/2020 đến 01/7/2020 sẽ có một số Luật mới có hiệu lực pháp luật, trong thẩm tra đề nghị 2 Ban cần quan tâm một số điều Luật mới để làm cơ sở thẩm tra như Luật quy hoạch tích hợp, Luật sửa đổi, bổ sung rất nhiều luật, trong đó có điều chỉnh Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật nhà ở,... Trong năm 2020 và đầu năm 2021 HĐND huyện sẽ thông qua Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất cho cả giai đoạn sau, thông qua Nghị quyết KH 5 năm về phát triển KT-XH để thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện.

IV. Nội dung thứ tư, về Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (bất thường) của HĐND huyện:

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Ngày 06/2/2020, UBND huyện gửi Thường trực HĐND huyện 03 tờ trình đề nghị HĐND huyện thông qua 03 đồ án QH. Theo quy trình và thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND huyện phải có Tờ trình đề nghị Thường trực HĐND huyện đề nghị triệu tập kỳ họp bất thường để HĐND huyện ban hành nghị quyết thông qua, nhưng đến nay đã sau 4 ngày vẫn chưa thấy Chủ tịch UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện. Nếu đúng theo nguyên tắc, Thường trực HĐND huyện sẽ không bàn nội dung này, nhưng vì quyền lợi của dân việc ban hành nghị quyết thông qua 03 đồ án QH là rất cần thiết. Chính vì vậy, Thường trực HĐND huyện yêu cầu Văn phòng huyện rút kinh nghiệm sâu sắc việc này, tham mưu gấp Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện, đề nghị triệu tập kỳ họp bất thường của HĐND huyện.

Vừa qua, UBND huyện có mời đơn vị tư vấn ra báo cáo 03 Đồ án QH trong thời gian Thường trực HĐND huyện đi công tác nên không tham dự được, và nếu có tham dự thì Thường trực và lãnh đạo hai Ban cũng không có quyền thay cho HĐND huyện có ý kiến được. Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị kỳ họp bất thường, đề nghị UBND huyện yêu cầu đơn vị tư vấn gửi cho Ban KT-XH toàn bộ hồ sơ, tài liệu 03 đồ án QH theo đúng quy định để thẩm tra; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn trực tiếp báo cáo về nội dung của 03 đồ án tại kỳ họp bất thường của HĐND huyện.

Theo quy định, phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị chịu sự tác động, điều chỉnh của từng đồ án QH, đề nghị UBND huyện nghiên cứu chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Về phân công thẩm tra tài liệu theo chức năng từng Ban, Thường trực HĐND huyện phân công Ban KT-XH thẩm tra nội dung hồ sơ, thủ tục của 03 đồ án QH và 03 dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông qua 03 đồ án QH, Ban Pháp chế thẩm tra yếu tố pháp lý của 03 đồ án QH và 03 dự thảo Nghị quyết, trong thẩm tra lưu ý Quyết định số 50 của Bộ Xây dựng về các quy phạm pháp luật hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

- **Ông Trần Tấn Đạt:** Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua 03 Quy hoạch do UBND trình HĐND huyện, việc này trước đây những dự án QH ảnh hưởng đến số đông người dân thì sẽ có ý kiến cộng đồng dân cư, do UBMTTQVN

huyện tổ chức, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp sắp tới, đề nghị Ban pháp chế nghiên cứu bổ sung nội dung này vào báo cáo thẩm tra.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** Theo Luật QH đô thị năm 2009, Nghị định 72 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 37 và Nghị định 44 vẫn quy định lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng TN-MT bổ sung các hồ sơ để hai Ban thẩm tra. Đề nghị Thường trực HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện chỉ đạo tổ chức trình chiếu các đồ án QH tại kỳ họp để các vị Đại biểu nắm được vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch hoặc có thể đi khảo sát thực tế. Về hồ sơ thủ tục thẩm tra 03 đồ án, theo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt về vùng đô thị trọng điểm của tỉnh, trong đó có Côn Đảo mà vừa qua HĐND huyện đã có nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị, nhưng huyện Côn Đảo chưa được chính thức phân loại, xếp hạng đô thị. Do vậy Ban thẩm tra theo hướng quy hoạch đô thị hay quy hoạch dân cư nông thôn?

- **Ông Nguyễn Hoàng Tùng:** Việc thông qua 03 đồ án quy hoạch này có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, công tác QLNN về quy hoạch, đất đai, xây dựng theo đúng pháp luật của UBND huyện và quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi nhân dân trong vùng quy hoạch. Với chức năng giám sát và phản biện của UBMTTQVN huyện theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, UBMTTQVN huyện phải tổ chức phản biện và báo cáo kết quả phản biện tại kỳ họp.

- **Bà Thái Thị Thủy:** Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư thông qua 03 đồ án QH, ngày 06/2/2020, UBMTTQVN tỉnh cũng đã có KH tổ chức hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đồng thời gửi văn bản đến UBMTTQVN xã, phường, thị trấn. nội dung này, UBMTTQVN huyện sẽ nghiên cứu để trong thời gian tới sẽ phối hợp tổ chức thực hiện. Riêng việc lấy ý kiến nhân dân về 03 đồ án QH của huyện có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và tổ chức phản biện, việc này sẽ báo cáo đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN huyện để phối hợp tổ chức thực hiện như chỉ đạo của BTHU-CT HĐND huyện.

+ **Ông Nguyễn Văn Dũng:** Qua cuộc họp này, thống nhất chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp các cơ quan triển khai, riêng giám sát cộng đồng dân cư, do UBMTTQVN huyện chủ trì. Việc này đồng chí Đức - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã có chỉ đạo, cá nhân đã có ý kiến do huyện Côn Đảo không có cấp xã, cho nên thành lập Ban giám sát công đồng cấp huyện để triển khai để thông qua.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Đề nghị UBND huyện xác định lại thời gian cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các mặt chuẩn bị khác để Thường trực HĐND huyện Quyết định thời gian triệu tập Kỳ họp.

- **Ông Nguyễn Văn Dũng:** Đề nghị UBMTTQVN huyện trong quá trình lấy ý kiến của nhân dân, kết hợp tổ chức phản biện, riêng tờ trình Chủ tịch UBND huyện đề nghị tổ chức Kỳ họp sẽ báo cáo Chủ tịch chỉ đạo sớm thực hiện.

- **Ông Lê Minh Nhựt:** Trong thời điểm dịch cúm Corona, theo khuyến cáo của Bộ Y tế tránh tụ tập đông người, nhưng vẫn phải tổ chức lấy ý kiến người dân, cơ quan, doanh nghiệp ở các Khu dân cư chịu sự tác động trong phạm vi quy hoạch. Thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN, UBND huyện chỉ đạo Phòng

TN-MT đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của HĐND và UBND huyện nội dung 03 đồ án trên, đồng thời niêm yết các nội dung này ở nhà văn hóa các Khu dân cư có liên quan, thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết. Đề nghị Ban thường trực UBMT TQVN huyện sẽ cùng phối hợp Phòng TN-MT và đơn vị tư vấn lấy ý kiến người dân, cơ quan, doanh nghiệp ở các Khu dân cư chịu sự tác động trong phạm vi quy hoạch, đồng thời tổ chức phản biện như chỉ đạo của BTHU-CT HĐND huyện. Báo cáo phản biện của UBMT TQVN huyện sẽ là một nội dung trong Chương trình Kỳ họp bất thường.

- Ông Phạm Bảo Ân: Việc lấy ý kiến người dân, vừa qua Phòng TNMT phối hợp đơn vị tư vấn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân tại Hội trường UBND huyện có hơn 60 người dân trong đó có BDH, Ban công tác MTCS các Khu dân cư đã được lấy phiếu ý kiến. Tài liệu file mềm, hiện nay đơn vị tư vấn ở Hà Nội, nên Phòng TNMT sẽ gửi trước cho TTr HĐND huyện hồ sơ file giấy, file mềm sẽ gửi sau. Về báo cáo của đơn vị tư vấn trước HĐND, Phòng sẽ mời đơn vị tư vấn báo cáo trước ĐB HĐND huyện tại Kỳ họp.

- Ông Lê Minh Nhật: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng TN-MT với tư cách được UBND huyện giao chủ đầu tư 3 dự án, cần nghiên cứu lại việc lấy ý kiến của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi quy hoạch, chỉ 60 người tại hội trường UBND huyện như vừa qua là không đạt yêu cầu. Theo quy định, Ủy ban MTTQVN huyện được thuê chuyên gia, tư vấn ý kiến phản biện, UBND huyện chỉ đạo tạo điều kiện để UBMT TQVN huyện sớm tiếp cận hồ sơ, tài liệu 03 đồ án quy hoạch để phản biện.

Về thời gian tổ chức Kỳ họp (bất thường), tập thể Thường trực HĐND huyện thống nhất dự kiến trong 01 (một) ngày, vào thứ hai ngày 24/02/2020.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gửi đến các thành viên Thường trực, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, UBND huyện và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan./.



Lê Văn Duật



Nguyễn Hoàng Tùng